

Số: 29

Ngày 29/7/2019

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Từ năm 2020, có 06 đối tượng đầu tư công.
2. Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí.
3. Chăn nuôi gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị phạt đến 10 triệu đồng.
4. Hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp về môi trường của Thanh niên.
5. Đẩy nhanh tiến độ triển khai cao tốc Bến Lức-Long Thành.
6. Thành phố Hà Nội dành 265 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
7. Từ 01/7/2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải nộp Giấy chứng nhận GMP trước khi sản xuất.
8. Không áp dụng nộp hồ sơ trực tuyến đối với hồ sơ hoàn trả tên miền.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Những hành vi nào được gọi là tham nhũng?
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng?
3. Quy định về việc tặng quà ?
4. Quy định của việc nhận quà tặng?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. TỪ NĂM 2020, CÓ 06 ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ CÔNG

Ngày 13/6/2019, Quốc hội ban hành Luật số 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Có 06 đối tượng đầu tư công: đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; đầu tư và hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội; đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; đầu tư phục vụ công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy định; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác.

Đầu tư công quản lý dựa theo nguyên tắc: tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch

phát triển kinh tế-xã hội 05 năm của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí; đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.

Căn cứ tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau: dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án; dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điều trên; căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định.

2. HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ.

Ngày 14/6/2019, Quốc hội ban hành Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục. Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục; nhà giáo; người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục bao gồm 9 Chương, 115 Điều.

Với mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Từ ngày 01/7/2020, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định trên và học sinh trung học cơ sở được

miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo. Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí quy định cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; học sinh đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, truyền năng khiếu...

3. CHĂN NUÔI GIA SÚC TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BỊ PHẠT ĐẾN 10 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 18/7/2019. Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Từ ngày 09/9/2019, tăng mức phạt từ 03-05 triệu đồng lên 05-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: xây dựng lò gạch, lò vôi, chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; nuôi trồng thủy sản trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; phá dỡ, xê dịch trái phép mốc chỉ giới, biển báo của công trình thủy lợi hoặc tự ý đầu nối kênh, đường ống dẫn nước...

Nghị định số 65/2019/NĐ-CP cũng bổ sung mức phạt vi phạm quy định trong việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi, trong đó phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi nhỏ đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng hành vi này đối với hồ chứa thủy lợi vừa thì mức phạt là từ 50-70 triệu đồng; đối với hồ chứa thủy lợi lớn thì mức phạt là từ 70-90 triệu đồng và đối với hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt thì mức phạt là từ 90-100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi: không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định; không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định; không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó

thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công; không thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định; không thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi; không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt; không có hoặc không rà soát, điều chỉnh, bổ sung hàng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt.

4. HỖ TRỢ 1.000 Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN

Nhằm nâng cao nhận thức và hướng tới thay đổi hành vi cho thanh thiếu niên nói riêng và nhân dân nói chung trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 894/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022”.

100% tổ chức Đoàn các cấp hàng năm tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 100% chi đoàn trên địa bàn dân cư đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp”; các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, tổ chức trồng mới 30 triệu cây xanh; tổ chức 8.000 lớp tập huấn, nâng cao năng lực về các hoạt

động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho đoàn viên, thanh niên; triển khai thực hiện 200 công trình thanh niên cấp tỉnh; 1.600 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây dựng 250 nhà tránh lũ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung.

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Đối với kinh phí thực hiện của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: bố trí từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách Trung ương; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định các hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động bảo vệ môi trường của Đề án theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

5. ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CAO TỐC BẾN LỨC-LONG THÀNH

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững, ngày 19/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chỉ thị nêu ra 03 nhóm giải pháp: về cơ chế, chính sách; về liên kết các ngành, lĩnh vực và về nguồn lực. Để tạo liên kết các ngành, lĩnh vực trong vùng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các dự án kết nối trong khu vực, đặc biệt là cao tốc Bến Lức-Long Thành, phần đầu khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong quý IV-2020; chỉ đạo thông tuyến kỹ thuật cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận; Mỹ Thuận -Cần Thơ trong năm 2021; chú trọng đầu tư đường thủy nội địa kết nối vận tải thủy Đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, đẩy mạnh phát triển vận tải thủy với Campuchia.

Cùng với đó, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải ưu tiên phát triển mạng lưới trung tâm hậu cần của vùng tập trung ở nơi có lợi thế về vị trí địa lý, gần nguồn cung cấp hàng hóa như các khu công nghiệp, hệ thống cảng, gần khách hàng tiêu thụ; trong đó lấy thành phố Hồ Chí Minh và gắn kết với trục Cảng hàng không quốc tế

Tân Sơn Nhất-Long Thành làm trung tâm và phát triển lan tỏa ra các khu vực lân cận.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thế mạnh của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giúp doanh nghiệp định hướng xây dựng chiến lược phát triển, cải tiến chất lượng sản phẩm, tìm kiếm những thị trường tiềm năng; tăng cường vận động các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam có uy tín mở nhiều đại lý, nhà phân phối tại các vùng nông thôn; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm xây dựng và hình thành chuỗi liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ nông sản, các sản phẩm lợi thế của các địa phương trong vùng.

Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng các trung tâm ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong trường đại học, doanh nghiệp, khu công

nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, thành phố trong vùng để từ đó là hạt nhân của hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong vùng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với đặc thù của vùng. Xây dựng đề án phát triển Trung tâm Khởi nghiệp quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2019.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đẩy mạnh sự phối hợp, gắn kết trong, ngoài vùng trong quá trình xúc tiến đầu tư, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo, thu hút và tạo việc làm; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; xây dựng các chương trình, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

6. THÀNH PHỐ HÀ NỘI DÀNH 265 TỶ ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM.

Ngày 08/7/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3629/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020 (tên

tiếng Anh là One commune, One product- tên viết tắt là OCOP).

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch này là kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành chương trình OCOP đồng bộ từ cấp thành phố đến địa phương (huyện, xã). Theo đó, phấn đấu 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp thành phố,

cấp huyện và cấp xã được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP; 100% các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh...

Thành phố Hà Nội dự kiến nâng cấp các sản phẩm hiện có để phân đầu phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm từ 800 đến 1.000 sản phẩm, trong đó, có từ 500 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố, 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định. Triển khai thực hiện ít nhất 02 mô hình làng nghề gắn với du lịch. Nâng cấp phần mềm Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản của thành phố (hn.check.net.vn), trang điện tử nongthonmoihanoi.gov.vn phục vụ công tác quản lý nhà nước và kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP Hà Nội. Chương trình OCOP của Hà Nội tập trung vào các nhóm sản phẩm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, đồ lưu niệm-nội thất-trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Chương trình OCOP sẽ hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức tham gia OCOP đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất; thiết kế

nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu; tiếp cận nguồn vốn, thuê chuyên gia tư vấn; liên kết, tiêu thụ sản phẩm...

Tổng kinh phí thực hiện năm 2019-2020 dự kiến là 265 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố là 82,56 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là hơn 30 tỷ đồng, nguồn kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình OCOP là 152 tỷ đồng. Ngoài ngân sách thành phố bố trí thực hiện chương trình OCOP kèm theo kế hoạch này, hàng năm, thành phố bố trí nguồn vốn cho các chương trình khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, làng nghề.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

7. TỪ 01/7/2019, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE PHẢI NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN GMP TRƯỚC KHI SẢN XUẤT

Ngày 17/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BYT hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nguyên tắc, quy định thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice- gọi tắt là GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe và việc áp dụng GMP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước. Các chứng nhận tương đương

với giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu.

Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong nước phải có hệ thống bảo đảm chất lượng, được xây dựng thiết kế toàn diện kết hợp với thực hành sản xuất tốt và kiểm soát chất lượng hướng đến mục tiêu chất lượng đề ra; có đủ nhân viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, được đào tạo và định kỳ đào tạo về nguyên tắc cơ bản của GMP; hệ thống bảo đảm chất lượng phải được xây dựng thành bộ văn bản hoàn chỉnh với các nguồn lực thực thi bao gồm nhà xưởng, thiết bị, nhân lực đầy đủ; việc vệ sinh phải được thực hiện và duy trì ở mức độ cao; phải có quy trình sản xuất được phê duyệt cho mỗi sản phẩm cụ thể; phải có hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập phù hợp với bộ phận kiểm soát chất lượng hoạt động độc lập so với bộ phận sản xuất...

Đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu đã được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm còn hiệu lực mà chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì kể từ ngày 01/7/2019 phải

nộp bổ sung Giấy chứng nhận trước khi sản xuất.

8. KHÔNG ÁP DỤNG NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI HỒ SƠ HOÀN TRẢ TÊN MIỀN

Ngày 19/7/2019, Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.

Từ ngày 15/9/2019, việc nộp hồ sơ qua công cụ trực tuyến của Nhà đăng ký không được áp dụng đối với hồ sơ thay đổi thông tin, hoàn trả tên miền. Hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền được nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ sở của Nhà đăng ký tên miền. Đối với trường hợp chủ thể đăng ký tên miền là cá nhân thì phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi kèm bản sao có chứng thực của các loại giấy tờ này trong hồ sơ (nếu nộp qua đường bưu điện).

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thiết lập mạng kết nối với Internet được quyền đề nghị cấp, phân bổ địa chỉ IP (khuyến khích việc đăng ký sử dụng địa chỉ Ipv6) để sử dụng nội bộ hoặc cấp lại cho khách hàng có kết nối đến mạng

cung cấp dịch vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (trong trường hợp được cung cấp dịch vụ Internet) và được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng địa chỉ IP trong các trường hợp: cơ quan, tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn tới sự thay đổi về tổ chức quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP; tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành mạng lưới, dịch vụ đang sử dụng vùng địa chỉ IP.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Dự thảo Nghị định gồm có 6 chương, với 47 điều trong đó bỏ 01 điều, sửa 22 điều và bổ sung tăng 9 điều so với Nghị định 37/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Theo đó, ban dự thảo đề xuất hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Người lao động được hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định khi có đủ

điều kiện sau: đã được chuẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp đủ điều kiện; đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đủ 12 tháng trở lên và đang được tham gia tính đến tháng liền kề trước của tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong thời gian người lao động làm các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp; người sử dụng lao động đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo

hiếm y tế chi trả, nhưng không quá 10 lần mức lương cơ sở/người. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.

Về trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp, theo dự thảo, trường hợp người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp, nộp hồ sơ theo quy định cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ thì

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp này, người sử dụng lao động có trách nhiệm chuyển trả cho người lao động.

Hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã hoàn thành bản dự thảo Nghị định gửi văn bản tới các bộ, ngành, địa phương có liên quan và đăng tải trên website của Bộ để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ dự kiến đến cuối quý III/2019.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Những hành vi nào được gọi là tham nhũng?

Trả lời: Theo Điều 2 Luật số 36/2018/QH14 Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng có nêu các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện (tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc

Trả lời: Theo Điều 5 Luật số 36/2018/QH14 Quốc hội ban hành

của cơ quan, đơn vị vì vụ lợi; những nhiều vì vụ lợi...); các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện (tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi).

2. Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tham nhũng?

ngày 20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng có nêu công dân có

quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giám sát thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phòng, chống tham nhũng.

3. Hỏi: Quy định về việc tặng quà ?

Trả lời: Theo Điều 24 Nghị định 59/2019/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có nêu rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Việc tặng quà phải thực hiện

đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.

4. Hỏi: Quy định của việc nhận quà tặng?

Trả lời: Theo Điều 25 Nghị định 59/2019/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có nêu rõ cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định./.